

Số: /BC-SCT

Bắc Kạn, ngày tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả và thực hiện các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

Thực hiện Văn bản số 293/HĐND-VP ngày 27/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc báo cáo kết quả và thực hiện các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X, Sở Công Thương tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:

1. Về giải pháp đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi mô hình chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh ban hành: Quyết định số 2232/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 ban hành Quy chế chuyển đổi mô hình quản lý, khai thác và kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, khai thác và kinh doanh chợ năm 2017 và giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn để thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý khai thác và kinh doanh đối với các chợ truyền thống.

Tuy nhiên, do vướng mắc trong quản lý, sử dụng, xử lý tài sản kết cấu hạ tầng chợ (trình tự, các thức thực hiện và thẩm quyền xử lý đối với tài sản chợ) trong chuyển đổi mô hình quản lý khai thác và kinh doanh chợ theo Luật Quản lý sử dụng tài sản công năm 2017, đồng thời, việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản kết cấu hạ tầng chợ tại Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND có những nội dung không còn phù hợp với Luật Quản lý sử dụng tài sản công năm 2017, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh về việc dừng thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý, khai thác và kinh doanh chợ theo Quyết định số 2232/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 và Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh tại Văn bản số 7148/UBND-KTTCKT ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh về việc dừng thực hiện công tác chuyển đổi mô hình quản lý, khai thác và kinh doanh chợ; đồng thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Văn bản số 4656/UBND-GTCNXD ngày 23/7/2021 về việc tăng cường hiệu quả quản lý chợ trên địa bàn tỉnh.

Để việc chuyển đổi mô hình quản lý khai thác và kinh doanh đối với chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh có thể được thực hiện hiệu quả khi có quy định, hướng dẫn mới của Trung ương và các Bộ, ngành có liên quan, bên cạnh nội dung tham mưu UBND tỉnh về việc dừng thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý, khai thác và kinh doanh chợ, Sở Công Thương đã tham mưu nội dung UBND

tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan chủ động tham mưu công tác QLNN về chợ theo chức năng, nhiệm vụ được giao (*về quản lý tài sản chợ, đầu tư xây dựng chợ, quản lý đất chợ, quản lý thu, chi dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ...*). Đồng thời, giao các địa phương, đơn vị quản lý chợ củng cố, hoàn thiện hồ sơ về tài sản chợ, hồ sơ pháp lý về xây dựng chợ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chợ để phục vụ công tác chuyển đổi mô hình quản lý, khai thác và kinh doanh chợ khi có hướng dẫn thực hiện và đảm bảo công tác quản lý chợ đúng quy định.

Đối với việc chuyển đổi mô hình quản lý, khai thác và kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ chủ động tham mưu UBND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao khi có các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương và các Bộ, ngành có liên quan.

2. Về giải pháp quản lý việc sử dụng hóa chất của các công ty, doanh nghiệp khai thác khoáng sản

2.1. Đặc điểm tình hình hoạt động hóa chất

- *Về cơ sở sản xuất, kinh doanh:* Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có 01 dây chuyền sản xuất hóa chất axit Sunfuric (H_2SO_4) thuộc Dự án Nhà máy điện phân chì kẽm của Công ty TNHH Ngọc Linh được Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp số 94/GCN-SCT ngày 31/12/2021 với công suất sản xuất 40.000 tấn axit sunfuric/năm. Năm 2022, Công ty sản xuất được 2.500 tấn axit, hóa chất được dùng làm nguyên liệu phục vụ gian ngâm tách của dây chuyền sản xuất kẽm sunfat thuộc dự án Nhà máy điện phân chì kẽm; một phần nhỏ hóa chất được buôn bán thương mại. Hiện nay, dây chuyền sản xuất axit Sunfuric đang tạm dừng hoạt động do Công ty TNHH Ngọc Linh đang gặp khó khăn trong việc xuất khẩu bột ôxít kẽm.

- *Về cơ sở sử dụng hóa chất:* Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có 07 cơ sở sử dụng hóa chất công nghiệp phục vụ hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản. Các loại hóa chất phục vụ hoạt động chế biến khoáng sản, như: Dầu thông, butyl xanthat natri ($C_4H_9COOSSNa$), kẽm sunfat ($ZnSO_4$), đồng sunfat ($CuSO_4$), natri sunfit (Na_2CO_3), vôi...), cụ thể:

(1) *Chi nhánh Kim loại màu Bắc Kạn:* Sử dụng hóa chất phục vụ hóa nghiệm, tuyển nổi quặng chì kẽm tại mỏ chì kẽm Chợ Điền, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn.

(2) *Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hoàng Nam:* Sử dụng hóa chất phục vụ hóa nghiệm, tuyển nổi quặng chì kẽm tại Xưởng tuyển nổi chì kẽm Chợ Đồn, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn.

(3) *Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn:* Sử dụng hóa chất phục vụ hóa nghiệm, tuyển nổi quặng chì kẽm tại Xí nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản Chợ Đồn, xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn.

(4) Công ty TNHH Đồng Tâm: Sử dụng hóa chất phục vụ hóa nghiệm, tuyển nổi quặng chì kẽm tại Xưởng tuyển nổi chì kẽm xã Bằng Lăng, huyện Chợ Đồn.

(5) Công ty TNHH Hoàng Giang: Sử dụng hóa chất phục vụ hóa nghiệm, ngâm ủ quặng chiết tách khoáng sản có ích đi kèm (bạc, vàng) tại mỏ chì, kẽm Pác Á, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn.

(6) Công ty TNHH Tân Thịnh: Sử dụng hóa chất phục vụ hóa nghiệm, ngâm ủ quặng chiết tách vàng tại mỏ vàng gốc Pác Lạng, xã Đức Vân và xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn.

(7) Công ty TNHH Kim ngân: Sử dụng hóa chất phục vụ chiết tách vàng tại mỏ vàng Khau Âu, xã Bình Văn, huyện Chợ Mới.

2.2. Kết quả thực hiện

Năm 2023, nhằm nâng cao giải pháp quản lý việc sử dụng hóa chất trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản Sở Công Thương đã ban hành các kế hoạch như:

- Kế hoạch số 44/KH-SCT ngày 21/3/2023 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất thuộc lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất thuộc lĩnh vực công nghiệp; xây dựng ý thức chấp hành pháp luật, giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động hóa chất của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh và nâng cao năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động sử dụng hóa chất trong việc chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời sự cố hóa chất nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản, môi trường khi có sự cố xảy ra.

- Kế hoạch số 67/KH-SCT ngày 17/5/2023 kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động quản lý, giám sát sản lượng; kỹ thuật an toàn trong khai thác khoáng sản và tình hình hoạt động các nhà máy chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023. Tại thời điểm báo cáo đã kiểm tra xong đợt 1 (từ ngày 31/5 đến ngày 13/6/2023) được 05 đơn vị, qua kiểm tra các cơ sở sử dụng hóa chất sử dụng đúng mục đích, không để xảy ra mất an toàn hóa chất và cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động hóa chất công nghiệp, như: có hợp đồng kinh tế, hợp đồng mua bán hóa chất và hóa đơn, chứng từ kèm theo; xây dựng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; thực hiện huấn luyện an toàn hóa chất; lưu giữ phiếu an toàn hóa chất,...theo quy định. Về kho chứa hóa chất cơ bản đảm bảo các điều kiện về bảo quản, tồn trữ hóa chất, có bảng nội quy về an toàn hóa chất; hóa chất được sắp xếp gọn gàng trên các kệ, giá đảm bảo cách nền; có hệ thống thông gió, hệ thống thu lôi chống sét, hệ thống chiếu sáng,...theo quy định; Đợt 2, kiểm tra trong tháng 7/2023, Sở Công Thương sẽ tiếp tục triển khai thực hiện.

Đồng thời, tại Quyết định số 10/QĐ-SCT ngày 11/01/2023 của Giám đốc Sở Công Thương về việc ban hành Kế hoạch thực hiện phát triển kinh tế - xã hội ngành Công Thương năm 2023, trong đó tổ chức 01 Hội nghị thực hiện công tác huấn luyện, tuyên truyền quy định của pháp luật về an toàn trong hoạt động

VLNCN, hóa chất, khai thác và chế biến khoáng sản. Hiện nay, Sở Công Thương đang xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện trong quý 3/2023.

2.3. Khó khăn, vướng mắc

- Tại Khoản b, điều 21, Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ, quy định về Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất “*Chủ đầu tư ra quyết định ban hành Biện pháp và xuất trình cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu*”. Quy định này đã cắt giảm hồ sơ, thủ tục hành chính, chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất, tuy nhiên qua triển khai thực tế và tiếp nhận Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất của các cơ sở gửi về Sở Công Thương để theo dõi, quản lý cho thấy nhiều đơn vị xây dựng Biện pháp sơ sài, làm cho đủ thủ tục, chưa có tính hiệu quả trong kiểm soát an toàn tại cơ sở.

- Công tác huấn luyện về kỹ thuật an toàn cho người làm việc liên quan trực tiếp đến hoạt động hóa chất tại các đơn vị còn gặp khó khăn, nguyên nhân là do các cơ sở sử dụng hóa chất có quy mô nhỏ, số lượng lao động liên quan trực tiếp đến hóa chất ít.

Trên đây là báo cáo kết quả và thực hiện các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X của Sở Công Thương báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- HĐND tỉnh (B/cáo);
- BGĐ Sở;
- Phòng ATNL;
- Lưu: VT, QLTM.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đinh Lâm Sáng